



ประกาศ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8 (Section 1 – 2) และ หัวหมาก รุ่นที่ 11 (Section 1 – 3)

โครงการฯ กำหนดให้นักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8 (Section 1 – 2) และ หัวหมาก รุ่นที่ 11 (Section 1 – 3) ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) มาดำเนินการแจ้งจบการศึกษา **วันเสาร์ที่ 6 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561** โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และอาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เอกสารประกอบการแจ้งจบการศึกษา **ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารที่ <http://www.mbaindustrial.com/> (ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามที่ประกาศ เท่านั้น)**

1. นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา **ด้วยตนเอง** โดยจะต้องสะกด ชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม ยศ ให้ถูกต้อง (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
3. ให้นักศึกษา **ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ <http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate/index.jsp> ดังนี้**

หมายเหตุ **ให้นักศึกษาดาวน์โหลด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป **

3.1 ทะเบียนประวัติ (**เฉพาะในส่วนขอประวัตินักศึกษา เท่านั้น**) (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)

โดยนักศึกษาต้อง**ตรวจสอบการสะกดชื่อ – สกุล ยศเต็ม** และคำนำหน้านามของตนเอง ให้ถูกต้อง

(กรณีที่ชื่อ-สกุล-คำนำหน้านาม-ยศ ในฐานข้อมูล **ไม่ถูกต้อง** ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ**ให้นักศึกษาเขียนแก้ไขข้อมูล**ในใบทะเบียนประวัติที่ดาวน์โหลดให้ถูกต้อง)

3.2 ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ที่ระบุไว้ตาม ข้อ 3

*****หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คำนำหน้านาม ให้แนบหลักฐาน การเปลี่ยน พร้อมสะกดชื่อ-สกุล ยศ คำนำหน้านามที่ประสงค์จะใช้ให้ถูกต้อง หากไม่แนบมาจะถือว่านักศึกษาประสงค์ใช้ ชื่อ-สกุล ยศ คำนำหน้านามเดิม ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ (ชื่อ-สกุล ยศ คำนำหน้านาม ที่นักศึกษากรอกจะใช้ในการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา ซึ่ง จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)**

หมายเหตุ การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ทางโครงการฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป ภายหลังจากที่รายชื่อ นักศึกษาได้รับการอนุมัติปริญญา โดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบ พร้อมทั้งจดบันทึก ภาค ปีการศึกษา ครั้งที่ ลำดับที่ ที่สำเร็จการศึกษา จากเว็บไซต์ <http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate/index.jsp> เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน มหาบัณฑิตต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม